

สำเนา

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองพล

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางจุไรรัชต์ ศรีอมร	ปลัดเทศบาล	จุไรรัชต์ ศรีอมร	
๒	นายถนอม สร้อยแก้ว	รองปลัดเทศบาล	ถนอม สร้อยแก้ว	
๓	นายสนามชัย ถ้ำกลาง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	สนามชัย ถ้ำกลาง	
๔	นายสุธีระ กุลนอก	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	สุธีระ กุลนอก	
๕	นายปรีชา มาฆะเข็นต์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ปรีชา มาฆะเข็นต์	
๖	นายวิชัย พานนนท์	ผอ.ร.เทศบาลศรีเมืองฯ	วิชัย พานนนท์	
๗	นางพวงพยอม สีนพานิช	ผอ.กองคลัง	พวงพยอม สีนพานิช	
๘	นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเลเน	รท.ผอ.กองช่าง	ภาณุวัฒน์ ประจูดทะเลเน	
๙	นายวสันต์ บุญหล้า	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	วสันต์ บุญหล้า	
๑๐	นายนิวัชชัย แก้วน้อย	รอง ผอ.ร.เทศบาลหนองแวงฯ	นิวัชชัย แก้วน้อย	
๑๑	น.ส.สุรรัตน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	สุรรัตน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ	
๑๒	นายชูศักดิ์ ภูแถวนา	รอง ผอ.ร.เทศบาลพลประชานุกูล	ชูศักดิ์ ภูแถวนา	
๑๓	น.ส.จันทิรา ศิลาวรรณ	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	จันทิรา ศิลาวรรณ	
๑๔	นายยรรยงค์ ไทยทอง	หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข	ยรรยงค์ ไทยทอง	
๑๕	นายประสาน อเนกเวียง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ประสาน อเนกเวียง	
๑๖	นายณรงค์ศักดิ์ พลฤกษา	วิศวกรโยธา	ณรงค์ศักดิ์ พลฤกษา	
๑๗	นายสุวิทย์ ตีมิตร	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	สุวิทย์ ตีมิตร	
๑๘	นายประเดิม นุชเนื้อ	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ	ประเดิม นุชเนื้อ	
๑๙	นายสุวัฒน์ ยวนสูงเนิน	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	นายสุวัฒน์ ยวนสูงเนิน	
๒๐	น.ส.อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์	นักพัฒนาชุมชน	อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์	
๒๑	นางรัตนา สิงห์วงศ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	รัตนา สิงห์วงศ์	
๒๒	นายชูศักดิ์ พลหล้า	ช่างไฟฟ้า	ชูศักดิ์ พลหล้า	
๒๓	น.ส.อุทัยชนก พัฒมะณี	นายช่างโยธา	อุทัยชนก พัฒมะณี	
๒๔	น.ส.พิมานมาศ ยวนทะเล	จนท.ตรวจสอบภายใน	พิมานมาศ ยวนทะเล	
๒๕	พ.จ.อ.สายชัน พันธุ์ตงยาง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	สายชัน พันธุ์ตงยาง	
๒๖	นางเสาวลักษณ์ สิริลักษณ์ภรณ์	บุคลากร	เสาวลักษณ์ สิริลักษณ์ภรณ์	
๒๗	นางเจิมจิต เพชรทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	เจิมจิต เพชรทอง	
๒๘	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	วิศวกรโยธา	เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	
๒๙	นายนพดล เนียมสา	สันทนากการ	นพดล เนียมสา	
๓๐	นายจิระศักดิ์ จำปามูล	นายช่างโยธา	จิระศักดิ์ จำปามูล	
๓๑	จ.อ.ณรงค์ชัย สละ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ณรงค์ชัย สละ	
๓๒	น.ส.บุศรา เลิศอุทัย	เจ้าพนักงานทะเบียน	บุศรา เลิศอุทัย	
๓๓	จ.อ.เสกภูมิจิ คำแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ	เสกภูมิจิ คำแก้ว	
๓๔	นายพงศกร รักไทย	เจ้าพนักงานธุรการ	พงศกร รักไทย	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๓๕	น.ส.จิราณิตย์ อรรถนิตย์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ	จิราณิตย์ อรรถนิตย์	
๓๖	น.ส.พรทิพย์ ศักดิ์กุลพิทักษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	พรทิพย์ ศักดิ์กุลพิทักษ์	

**ผู้ไม่มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุทิศ แก้วขาว	รองปลัดเทศบาล	-	ลาพักผ่อน
๒	นายยุทธนา พาผลงาม	ผอ.รร.เทศบาลพลประชานุกูล	-	ติดภารกิจ
๓	นางงามพัคตร์ เจริญไวย์	ผอ.รร.เทศบาลหนองแวงฯ	-	ติดภารกิจ
๔	น.ส.ลลิตา แก้วรักษา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	-	ลาป่วย
๕	นางเพ็ญศรี พรหมวิชานนท์	เจ้าพนักงานธุรการ	-	ติดภารกิจ
๖	นางกัลยา ภูมิมา	เจ้าพนักงานธุรการ	-	ลาพักผ่อน
๗	นางรินดา ต่อวาส	เจ้าพนักงานธุรการ	-	ติดภารกิจ
๘	นายกิตติศักดิ์ พลธงชัยสวัสดิ์	ช่างศิลป์	-	ลาพักผ่อน
๙	นางจินดา โปสาราช	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	-	ลาพักผ่อน
๑๐	นางมธุรส พฤกษา	พยาบาลวิชาชีพ	-	ติดภารกิจ
๑๑	นางอมรินทร์ ประสิทธิ์สาร	นักวิชาการสุขาภิบาล	-	ติดภารกิจ
๑๒	นางปิยะดา กองจันทร์	นักวิชาการสุขาภิบาล	-	ติดภารกิจ
๑๓	น.ส.ศิริพร ปัจจุฑรา	นายสัตวแพทย์	-	ติดภารกิจ
๑๔	น.ส.วิจิตราภรณ์ โพธิ์ชัย	นิติกร	-	ไปราชการ
๑๕	น.ส.วราภรณ์ เพ็ชรหมื่นไวย	นวช.การศึกษา	-	ลาป่วย
๑๖	นายพิสิฐ วัลสงค์	เจ้าพนักงานพัสดุ	-	ติดภารกิจ
๑๗	นางสาวรัศมี สำราญ	นิติกร	-	ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑**

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมให้ทราบ ดังนี้
- วันที่ ๒๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ปลัดฯ ติดภารกิจ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ รับโล่กองทุนดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย ไตที่มีงานเร่งด่วนจะต้องลงนามและไม่สามารถให้ปลัดฯ เซ็นต์หลังกลับมาได้ให้รับนำเสนอเซ็นต์ก่อน

**ระเบียบวาระที่ ๒**

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม**

- รับรอง -

**ระเบียบวาระที่ ๓**

เรื่อง ติดตามเรื่องที่ได้รับมอบหมายเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว

๑. เรื่อง ความคืบหน้าการจัดงานวันเทศบาล

- นายปรีชา มาฆะเข็นต์ หัวหน้านักปลัดฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันพรุ่งนี้ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ มีการทำบุญเลี้ยงพระ ตามกำหนดการดังนี้

เวลา ๑๐.๐๐ น. - พนักงานเทศบาล บุคลากรในสังกัดเทศบาล และ  
แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่ห้องประชุมเทศบาล ชั้น ๓

เวลา ๑๑.๐๐ น. - พิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์  
จำนวน ๘ รูป

เวลา ๑๒.๐๐ น. - รับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. - จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แต่ละกอง ซึ่งกำหนดไว้ที่  
ช่วงบ่ายแต่อาจมีบางกองที่ทำในช่วงเช้า อาจมีแตกต่างกันบ้าง และกิจกรรมที่แจ้งมามี  
กองช่าง พัฒนาที่สวนสาธารณะสระแก บึงละเลิงหวายและที่อาคารสำนักงานฯ  
กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลฯ ทำการล้างถนนรอบบริเวณสถานี  
ขนส่งเทศบาลฯ และในการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ การจัดสถานที่  
ทำบุญเลี้ยงพระ ภายในเย็นวันนี้จะมีความพร้อม ๘๘ % เพราะหลังการประชุม  
จะมีการจัดสถานที่ทั้งหมด ส่วนอาหารที่จะนำมาถวายพระสงฆ์มีเพียงพอ แต่ละ  
กองรับผิดชอบดังนี้

กองการศึกษา	อาหาร	ต้มปลาสมุนไพร
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองฯ	อาหาร	ขนมจีนน้ำยากะทิ
กองสวัสดิการสังคม	อาหาร	ลอดช่องไทย
กองช่าง	อาหาร	ไก่ทอด
กองสาธารณสุขฯ	อาหาร	ส้มตำ ข้าวเหนียว ไข่ต้ม
กองคลัง	อาหาร	ลาบหมู ผักสด ข้าวสวย
สำนักปลัดเทศบาล	อาหาร	แกงเขียวหวานไก่
กองวิชาการฯ	อาหาร	แกงมกลูก
โรงเรียนเทศบาลพลประชาฯ	อาหาร	พะแนงหมู
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงฯ	อาหาร	ปลานิ่งแจ่ว

ปลัดเทศบาล รองปลัดฯ สถานธนานุบาล ผลไม้

แต่มีเพียง ๒ กองที่มีข้าว คือกองคลัง และกองสาธารณสุขฯ จึงไม่ทราบว่าอาหาร  
ที่จะนำมามีข้าวพร้อมหรือไม่ แต่ของสำนักปลัดฯ แกงเขียวหวานจะมีข้าวสวยให้  
พร้อม จึงห่วงเรื่องของข้าวเพราะเกรงจะไม่พอรับประทานในส่วนของคุณภาพ  
ถ้วยชามยืมของชุมชน และวัด หากกองใดตัดอาหารไปแล้วให้ส่งคืนถ้วยชาม  
ด้วย เพราะถ้าหายต้องชดใช้ชุมชน และวัด

- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า กองคลังจะให้หุงข้าว  
มาพร้อม ๒ หม้อใหญ่ เพื่อคนรับประทานด้วยน่าจะพอเพียง ส่วนถ้วยชามให้กองที่  
จะรับประทานนำภาชนะมาใส่ให้เรียบร้อย เพื่อจะได้ไม่เกิดการสูญหายของถ้วย  
ชาม พรุ่งนี้วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ขอเชิญกอง/ฝ่าย ใหวัดศาลพระภูมิ เวลา  
๐๘.๓๐ น. และให้สำนักปลัดฯ ได้ประสานกับ อ.สุภาพ ลำดับขั้นตอนในการทำพิธี  
และรายงานให้ปลัดฯ ทราบด้วย

## ๒. เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %

- นางสาวจันทิรา ศิลาวรรณ หัวหน้าฝ่ายปกครอง แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนัก  
ปลัดเทศบาล ได้รับมอบนโยบายในเรื่องมาตรการทำอย่างไรที่จะให้พนักงาน  
เทศบาลฯ สวมหมวกนิรภัยครบ ๑๐๐ % ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

ได้ทำบันทึกเชิญผู้อำนวยการกองทุกกองเข้าร่วมประชุมที่ห้องหัวหน้าสำนักปลัดฯ  
ปรากฏว่าผลการประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๑ จะมีการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา โดยผู้อำนวยการกอง โดยแต่ละกอง  
จะต้องสรุปรายงานมายังสำนักปลัดฯ เพื่อรายงานผู้บริหารทราบต่อไป  
๒. ครั้งที่ ๒ เป็นการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้จัดทำเป็น ๒ ชุด  
ชุดที่ ๑ ให้ผู้อำนวยการกองเก็บไว้ ๑ ชุด และอีกชุดส่งให้สำนักปลัดฯ เก็บไว้ ๑ ชุด  
๓. ครั้งที่ ๓ เป็นการลงโทษตามระเบียบวินัยและการรักษาวินัยหมวด ๑ ข้อ ๒๑  
เรื่อง โทษวินัย ในส่วนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง  
เหมามีมาตรการตามมติดังนี้

๑. ครั้งที่ ๑ จะมีการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา โดยผู้อำนวยการกอง โดยแต่ละกอง  
จะต้องสรุปรายงานมายังสำนักปลัดฯ เพื่อรายงานผู้บริหารทราบต่อไป  
๒. ครั้งที่ ๒ เป็นการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้จัดทำเป็น ๒ ชุด  
ชุดที่ ๑ ให้ผู้อำนวยการกองเก็บไว้ ๑ ชุด และอีกชุดส่งให้สำนักปลัดฯ เก็บไว้ ๑ ชุด  
๓. ครั้งที่ ๓ ให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ถูกตัดเงินเดือน ๒%  
ทุกครั้งที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนพนักงานจ้างเหมาถูกตัดเงินเดือนครั้งละ ๑๐๐ บาท  
ทุกครั้งที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ในตัวนี้จะเป็นเพียงร่างและจะนำเสนอปลัดฯ เพื่อ  
เห็นชอบอีกครั้ง หากผลเป็นประการใดทางสำนักปลัดเทศบาลจะได้ทำประกาศแจ้งให้  
กอง/ฝ่ายทราบอีกครั้ง

- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการรับฟังจากหัวหน้า  
ฝ่ายปกครองรายงาน แต่ยังเป็นตัวที่จะออกเป็นประกาศแจ้ง ต้องพิจารณา ก่อนแต่  
ให้เสนอมา แต่ก่อนเสนออยากฟังความคิดเห็นของกอง/ฝ่าย อื่นหรือทางโรงเรียนมี  
อะไรที่จะเสนอ เพราะทางโรงเรียนต้องนำไปปฏิบัติด้วย
- นายประสาน อเนกเวียง หัวหน้าฝ่ายการโยธา สอบถามปลัดเทศบาลว่า ขอทราบ  
เวลาในการจับผู้ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยให้ชัดเจน
- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า การสวมใส่หมวกนิรภัย  
ต้องใส่ตลอดเวลาการขับขี่ ไม่มีเวลากำหนดหากเห็นให้แจ้งทันที
- นายปรีชา มาชะเข็นต์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม  
วันที่ ๒๐ เมษายน ๑๕๕๕ กอง/ฝ่าย เสียงส่วนใหญ่เห็นว่า เวลา ๐๖.๐๐ -  
๑๘.๐๐ น.
- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ใส่เป็นนิสัย หากผู้ใดถูก  
เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ให้ลงโทษหนัก ต้องใส่มาตรการตัวนี้ลงไป เพราะกฎหมาย  
ไม่ได้ยกเว้นเวลา ไม่ได้จับแค่การเข้าเทศบาล แต่จับทั้งการเข้าจับจ่ายตลาดด้วย  
ส่วนพนักงานจ้างเหมาให้ปรับถ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา คือไปทำข้อตกลงไว้ตัดค่าจ้าง  
หากไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่จะให้หนักคือ เลิกจ้าง เวลาออกมาตรการอย่าใส่ใน  
หมวดเดียวกัน เพราะปลัดฯ ยังไม่คิดต้องให้ดูก่อนเพราะยังไม่ทราบถึงผลกระทบ
- น.ส.สุรรัตน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ ศึกษาพิเศษกษัตริย์ราชวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ใน  
มาตรการสวมหมวกนิรภัยในข้อเท็จจริง อย่างที่ท่านปลัดฯ พูดว่าเป็นกฎหมาย  
แต่ถ้าพิจารณาในเวลาค่าคืนผ้าสวมหมวกนิรภัยอาจจะมองไม่เห็น โดยเฉพาะคน  
ที่สวมแว่นตา ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่จับในเวลาค่าคืน เทศบาลฯ ควรมี  
กำหนดเวลาเพื่อเป็นการผ่อนปรนให้กับทุกคน เพื่อไม่เกิดอันตรายกับพนักงานเรา

- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล สอบถามว่าในเวลากลางคืนที่สวมหมวกนิรภัย เขาจะมองไม่เห็น แล้วเวลาขับซื้ออย่างไรไม่ทราบ เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงไม่ทราบ แต่มีข้อผ่อนผันในแต่ละเมือง
- นายวสันต์ บุญหล้า แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในประเด็นนี้ถ้าในเทศบาลฯ น่าจะใส่ตามช่วงเวลาที่กำหนด หากข้างนอกให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควรเป็นดุลยพินิจของบุคคลเองที่จะใส่หรือไม่ใส่ เพราะการตรวจจับไม่รู้ว่าใครใคร สรุปรคือ ถ้านอกสำนักงานฯ หลัง ๑๘.๐๐ น.
- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าเราวางมาตรการแล้ว เราต้องมาดูว่ามีวิธีการทำอะไร มาสรุปมาตรการตรงนี้ก่อนค่อยบอกวิธีดำเนินการ มีคนเสนอว่าต้องกำหนดระยะเวลาว่า เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
- นายปรีชา มาชนะเซ็นต์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ขอเสนอแนวคิดอีกมุมมองว่า ในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใส่ตลอดเวลา รวมถึงบุคคลในครอบครัว ถ้าไม่ใส่จะถูกปรับและปรับหนักกว่าประชาชนทั่วไปด้วย แต่ถ้ากำหนดเงื่อนไขบางอย่างจะยากในทางปฏิบัติหรือไม่
- นายวิชัย พานนนท์ ผอ.รร.เทศบาลศรีเมืองฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า การสวมหมวกนิรภัยไม่ใช่ปัญหาที่เลวร้าย แต่ในเมื่อมีนโยบายชาติกำหนดมา เพื่อบังคับให้เป็นนิสัยเราทุกคนก็ควรถือปฏิบัติ ไม่เว้นว่าต้องปฏิบัติเวลาไหน วันไหน แต่วิธีปฏิบัติเรานำมาปฏิบัติในหน่วยงานเรา ก็คงมีการพูดคุยเฉพาะเทศบาลฯ เราทำผิดอยู่ แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติข้างนอก ก็ถือให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เราไม่ต้องไปจับตามองกัน ในเมื่อเข้ามาในสถานที่ราชการ ก็น่าจะคุยกันว่าจะต้องเคร่งครัดอย่างไร เพราะการสวมหมวกนิรภัยเป็นปัญหาอุบัติเหตุเฉพาะบุคคล เราน่าจะมีการยืดหยุ่นบ้าง
- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ทำในจุดนี้เพราะว่ามีหนังสือสั่งการค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นมติ ครม. และกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เป็นวาระแห่งชาติที่ว่าในปี ๒๕๖๓ เราต้องทำให้ได้ ถ้าเราไม่มีมาตรการอะไรและไม่ทำไม่ได้ ตรงนี้เป็นภาระระดมความคิดเห็น เพราะเทศบาลฯ ไม่มีมาตรการที่ชัดเจนหรือทำจริงจัง ในเมื่อผู้อื่นทำเราจึงอยากทำให้เป็นรูปธรรมบ้างว่าจะทำอะไรไปสู่มติ ครม. ที่แจ้งมาเมื่อต้นปี ๒๕๕๕ ที่จะให้มีการส่งเสริมการสวมหมวกให้ได้ ๑๐๐ % กว่าจนถึงปี ๖๓ เราจะวางมาตรการอย่างไรบ้าง เป็นสิ่งที่ให้ไปทำไปคิด เราจะได้รู้ว่าจะไปสู่เป้าหมายอย่างไรมีวิธีการอย่างไร ก็ยังไม่สรุปออกมาเป็นมาตรการเพราะมุมมองอาจคุยกันน้อยเกินไป ยังไม่ได้หาข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ต้องไปศึกษามากกว่านี้ เพราะที่ทำนั้นเป็นวาระแห่งชาติ เป็นมติ ครม. กำหนดมาให้เราปฏิบัติ ส่วนราชการเรายังไม่ได้ทำอะไรที่จะมองเห็นว่าจะเกิดขึ้นได้ในปี ๒๕๖๓ จึงจะฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลับไปพิจารณาอีกครั้ง ให้ไปศึกษาว่าในระดับชาติเขาทำอะไรบ้าง เราวางแผนทำงานดูบริบทของเทศบาลฯ แต่เราต้องดูนโยบายในระดับชาติจากระดับจังหวัด ระดับอำเภอด้วย เรื่องนี้ก็เช่นกันไปดูที่เขาทำกันมาทำอะไร ถ้าเราไม่คิดที่จะวางตัวนี้ให้เห็นว่าเรามียุทธศาสตร์อะไรที่จะมุ่งไปสู่ปี ๒๕๖๓ ในการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % เราจะอยู่แบบลอยๆ และไม่บังคับใช้ เราจะต้องทำอย่างไรที่จะช่วยกันสร้างจิตสำนึก มาตรการเราต้องเสริมสร้างจิตสำนึกให้ใส่ทุกครั้งที่ใช้ขีรถจักรยานยนต์ เราหวังผลแบบนั้น ไม่ใช่จะเอาโทษ แต่ถ้าเราไม่มีบทลงโทษให้เขาปฏิบัติ คล้ายกับเมาไม่ขับ ถ้าไม่ไป逮ถึงที่ถนนคนก็ไม่สำนึก หรือถ้าไม่มีครอบครัวใครที่ได้รับผลกระทบ ไม่มีผู้เสียชีวิตก็ไม่มีจิตสำนึกจริงๆ ตัวเราเองต้องรู้

เราจะทำอย่างไรให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ทั้งหมดมีส่วนร่วมในการทำส่วนนี้ ไปช่วยกันหามาตรการใหม่และช่วยกันใหม่ แต่อย่าให้นานเกินไป เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และก็เลยมาปี ๒๕๕๕ แล้ว นานเป็นปีแล้วเทศบาลฯ ยังไม่ทำอะไรเลย จึงให้กลับไประดมความคิดเห็นใหม่ กลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ แล้วค่อยมาคุยกัน เวทีนี้เป็นเวทีรายงานยังไม่วางยุทธศาสตร์ ขอฝากเรื่องดังกล่าว กลับไปให้สำนักปลัดฯ ดำเนินการใหม่ต้องให้ชัดเจนกว่านี้ ต้องมีทั้งมาตรการลงโทษ มาตรการสร้างจิตสำนึก และมีหน่วยงานอื่นที่เขาทำแต่เทศบาลฯ ยังไม่ได้ก้าวเดิน และฝากทางโรงเรียนหากมีความคิดดีๆ ให้มานำเสนอ

### ๓. เรื่อง ความคืบหน้าการติดตั้งกล้องวงจร CCTV

- นายจิระศักดิ์ จำปามูล นายช่างโยธา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความคืบหน้าในสัปดาห์นี้ ผู้รับจ้างนำกล้องขยายสัญญาณกลับไปทำการเชื่อมต่อ หลักความเป็นจริงงานตัวนี้เป็นเหมือนพัสดุ ครุภัณฑ์ เวลาที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์งานต้องเห็นของก่อน เพราะฉะนั้นในการควบคุมงานขณะนี้งาน ๑๕ % เนื่องจากผู้รับจ้างเดินสายทั้งหมดแล้วทุกจุด ทั้งหมด ๒๒ จุด แต่ยังไม่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ประกอบกับการตรวจสอบหรือการเพิ่มเปอร์เซ็นต์งานให้ผู้รับจ้างต้องให้กรรมการตรวจการจ้างตรวจอุปกรณ์ทุกครั้ง ขณะนี้ยังไม่ได้ตรวจอุปกรณ์ใดๆ เพราะก่อนติดตั้งทุกครั้งแจ้งผู้รับจ้างให้นำของมาทำการตรวจสอบก่อนขึ้นไปติดตั้ง เพราะถ้าติดแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้
- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล สอบถามว่าสัปดาห์ที่แล้วนายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์ วิศวกรโยธา รายงานว่า ๓ % ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องงานเดียวกันหรือไม่
- นายจิระศักดิ์ จำปามูล นายช่างโยธา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ๓ เปอร์เซนต์ เป็นวัสดุที่นำเข้ามาเป็นสายม้วนโล ๔ ม้วน ๗,๖๐๐ เมตร ยังไม่ได้ทำการเดินสาย หลังจากนั้นก็ทำการเดินสายเรียบร้อยแล้วจึงให้เนื้องานที่ ๑๕ % อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่ได้นำเข้ามาให้ตรวจจึงยังไม่ให้เปอร์เซ็นต์งาน
- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล สอบถามว่าทำการเดินสายตั้งแต่วันที่เท่าไร
- นายจิระศักดิ์ จำปามูล นายช่างโยธา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนวันสงกรานต์ได้เดินสายเสร็จเรียบร้อยแล้วและสัปดาห์หน้าจะนำเรียนให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง
- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล สอบถามกองคลังมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
- นางพวงพยอม สิ้นพานิช ผู้อำนวยการกองคลัง แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากสัปดาห์ที่แล้ว ที่ได้แจ้งคำสั่งฯ ได้ประชุมที่ห้องท่านปลัดฯ แล้ว ตามที่กองช่างเรียนหากมี ปัญหาใดที่คณะกรรมการจะประชุมและหาแนวทางแก้ไขและแจ้งให้กองคลังทราบเพื่อนำเรียนท่านปลัดฯ ต่อไป
- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล สอบถามกองช่างว่าเดินสายเสร็จ ๑๕ % แต่ยังไม่ติดตั้งกล้องไซหรือไม
- นายจิระศักดิ์ จำปามูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ยังไม่ได้ติดตั้ง เพราะการดำเนินการจริง ผู้ควบคุมงานต้องทำการตรวจสอบกล้องก่อนว่าถูกต้องตามที่แนบมาในสัญญาหรือไม่ หลังจากตรวจสอบแล้วจะแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างมาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งทุกอย่าง
- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล สอบถามกองคลังว่า ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหมดทุกคนแล้วหรือไม่
- นางพวงพยอม สิ้นพานิช ผู้อำนวยการกองคลัง แจ้งต่อที่ประชุมว่า แจ้งหมดเรียบร้อยแล้ว

- นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเล รรท.ผอ.กองช่าง แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะเป็นเรื่อง การนัดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. วันนี้ หลังจากแจ้งกองคลังว่ากรรมการทุกคนไม่ได้ รับคำสั่ง จึงได้ทำหนังสือแจ้งเวียนนัดประชุม ให้กรรมการชุมชนทราบ ปรากฏว่า ทางกรรมการชุมชนได้เข้ามาสอบถามที่กองช่าง เนื่องจากเพิ่งได้รับคำสั่งเช่นกัน วันนี้ก็จะได้ชี้แจงให้ทราบทั้งหมด และจะอธิบายขั้นตอน พร้อมหารือในกรณีที่คุณที่ ไม่มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบกล้องได้จะทำผลสรุปและนำเสนอ กองคลังผ่านเสนอท่านปลัดฯ อีกครั้ง
- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล ให้ร่วมประชุมก่อนและเสนอมาตามลำดับชั้น และได้สอบถามเมื่อคราวที่แล้ว ให้ไปทำแผนเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งนี้ก็ยังไม่เห็น อาจมีความเข้าใจไม่ตรงกัน จึงจะพูดใหม่ตรงนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน หมายถึงว่า แทนที่จะมารายงานด้วยวาจาอย่างเดียวจำได้ไม่หมด เพราะฉะนั้นเวลาที่จะมาพูด ขอให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย คือทั้งสัปดาห์จะทำอะไร และเวลารายงานให้ เป็นรายงานประจำวัน ไม่ใช่ประจำสัปดาห์ และแนบมากับแผนปฏิบัติการทั้ง สัปดาห์ รายงานประจำวันต้องมีภารกิจ และงานที่ดำเนินการเสร็จ ปัญหาอุปสรรค และคนปฏิบัติงานว่าใครทำงาน ทำเมื่อไหร่ ใช้เวลานานขนาดไหนในการทำงาน ลง ได้เพราะทำจริง แต่เวลาเสนอแผนเสนอเป็นสัปดาห์ แต่เวลารายงานผลการ ปฏิบัติงานให้เป็นรายงานผลการดำเนินงานปฏิบัติงานประจำวันที่ทำไ้ไหร่ เพราะ ปัญหาจะได้ถูกแก้ไข เช่นถ้ามีปัญหาวันนี้ พรุ่งนี้จะได้ทำการแก้ไข
- นายจิระศักดิ์ จำปามูล นายช่างโยธา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของกองช่าง จะมีสมุดปฏิบัติงานทุกวัน ขอส่งเป็นสมุดรายงานขึ้นมา ตัวแผนก็จะส่งเป็นสัปดาห์
- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ แต่ต้องให้เห็นแผนและ อยากเห็นประจำวัน เพราะอย่างน้อยถ้าทำวันนี้พรุ่งนี้จะได้ไปดู ถ้าไม่เสร็จจริงจะได้ รู้ หรือมีปัญหาอุปสรรคจะได้ทำการแก้ไข แต่ในส่วนดังกล่าวปลัดฯ ได้มอบรอง ปลัดฯ ที่รับผิดชอบแต่ละงานให้ไปดูเพื่อจะได้ตามงานต่อไป
- นายวสันต์ บุญหล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จาก ความใจในสัปดาห์ที่แล้ว ก็ได้ทำเสนอท่านรองปลัดฯ แล้ว และในวันนี้ท่านปลัดฯ ได้ให้แนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นว่าแผนประจำสัปดาห์ทำอะไรในแต่ละวัน และ รายงาน จึงอยากทราบถึงระดับตัวนี้จะเป็นระดับงาน ระดับฝ่ายหรือระดับบุคคล เพราะว่าตามที่ได้คุยกับทางกองสาธารณสุขฯ ไว้จะเป็นระดับบุคคล ก็ไม่ระบุว่า ภาคสนามอย่างเดียวทุกคนต้องทำ ต้องมีแผนการทำงานประจำสัปดาห์มา คือ รายงานจะเป็นแผนสัปดาห์แต่ละคน เช่นงานที่คาบเกี่ยวกันจะเป็นของฝ่ายหรือ เป็นของระดับบุคคล ก็อยากทราบความชัดเจน เพื่อไปซึ่กซึ่กกับทีมงานถูก
- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ท่าน ผอ.กอง สาธารณสุขฯ พูด หากกองอื่นทำได้จะดีมาก เพราะเราจะต้องทำงานแบบมี ยุทธศาสตร์ที่ตั้งเป้าการทำงาน เพราะถ้ามีระดับบุคคลก็จะชัดเจน แต่ที่ส่งไปคราว ที่ที่แล้ว ต้องการเห็นภาคสนามเปลี่ยนแปลงก่อน เป็นการทำงานในยุคปัจจุบันที่ วัดค่าได้ มีตัวชี้วัดในระดับบุคคลสามารถวัดประเมินผลได้ค่อนข้างชัดเจน อยากให้ งานชัดเจนกว่านี้ หากรายงานแล้วก็ต้องทำให้ดีด้วย แล้วต้องสะสมผลงานมิไว้ เพื่อที่จะไปผูกกับสิ่งที่จะจ้างงานต่อไป เพราะจะเป็นหลักฐานในการตัดสินใจได้ว่า ใครทำงานไม่ทำงาน ปลัดฯอยากได้แม้กระทั่งลายเซ็นว่ามาทำงานจริง ถ้าไม่ทำงาน แล้วมีการตัดค่าจ้าง และมีการรายงานไว้มันก็จะป้องกันตนเอง ถ้าเทศบาลฯ เลิก จ้าง เพราะบางครั้งอาจจำเป็นในการเลิกจ้าง แต่ไม่เชื่อว่าจ้างเพียงแต่พูดให้

เข้าใจกันก่อนว่า เราเห็นนโยบายอยู่ข้างหน้าแล้ว ถึงแม้เลื่อนไปเริ่มนโยบายในปี ๒๕๕๖ เราต้องไปคิดคำนวณหากไม่จ้างใครต้องมีหลักฐาน เพราะหากมีการฟ้องศาลเราก็มีหลักฐาน หากไม่สร้างหลักฐานผลการปฏิบัติงานแต่ละคนไว้เวลาที่ต้องเอาคนออกจริงๆ ไม่มีคำตอบ ไปฟ้องร้องก็มีปัญหา กัน ตามความจริงต้องทำงานในลักษณะนี้นานแล้ว ต้องไปพูดให้ตรงกันว่าเราจะทำงานไม่ใช่เราจะเอาออกแต่เกิน ๔๐ % มันผิดกฎหมาย พ.ร.บ. ไม่รู้จะทำอะไรต้องคิดล่วงหน้าไว้ และไม่ใช่ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ แต่ต้องป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น และคงจะมอบนโยบายอีกครั้ง

#### ๔. ติดตามภารกิจประจำสัปดาห์ของแต่ละกอง/ ฝ่าย

- นายจิระศักดิ์ จำปามูล นายช่างโยธา แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานสาธารณูปโภค สัปดาห์นี้ ๒๓ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ วันจันทร์เก็บของงานทำบุญเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ชุมชนหนองแวง และจะนำมาวางที่หน้าสำนักงานเทศบาลฯ งานวันเทศบาลรวมถึงโต๊ะ เก้าอี้พร้อม ส่วนที่นั่งพระสงฆ์จะได้ประสานงานกับสำนักปลัดฯ อีกครั้ง วันอังคาร เข้าร่วมพัฒนาที่สวนสาธารณะสระจันทร์ และที่บึงละเลิงหวาย วันพุธ เก็บสิ่งของหลังเสร็จงานวันเทศบาล หลังจากเก็บของแล้วจะทำการประกอบบอร์ดเลือกตั้งเพื่อเช็คปริมาณบอร์ดเลือกตั้งว่ามีครบตามจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้ง ๑๗ หน่วยหรือไม่ และวัสดุอุปกรณ์เพียงพอขนาดไหนเพื่อจะได้แจ้งสำนักปลัดฯ ทราบต่อไป วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ มีการซ่อมแซมถนนกสิกรรม น่าจะใช้เวลาซ่อมนานเพราะเป็นทั้งเส้นถนน เพราะบางส่วนถนนทรุด บางส่วนเป็นหลุม ในส่วนที่ทรุดจะใช้อย่างในการซ่อมแซมให้พื้นผิวถนนเท่ากัน รวมถึงถนนรามราช
- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล สอบถามว่ามีวัสดุในการใช้หรือไม่
- นายจิระศักดิ์ จำปามูล นายช่างโยธา แจ้งต่อที่ประชุมว่า มียางที่เตรียมไว้แล้ว
- นายชูศักดิ์ พลกล้า ช่างไฟฟ้า แจ้งต่อที่ประชุมว่า สัปดาห์ที่ ๒๓ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ วันจันทร์เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าชุมชนหนองแวง ๔ ชุมชนพลประชาพัฒนา ช่อมไฟฟ้าถนนพลรัตน์ ถนนรามราช สามแยกตลาดสด วันอังคาร ช่อมไฟฟ้าทางไปบ้านเก่าจิว หน้าสนามเทนนิส และร่วมบุญวันเทศบาล วันพุธ ช่อมไฟฟ้าถนนเฉลิมพลทางเข้าโรงจิว ชุมชนหนองแวง ๑ - ๓ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ดัดต้นไม้ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ
- น.ส.ฤทัยชนก พัฒมะณี นายช่างโยธา แจ้งต่อที่ประชุมว่า สัปดาห์ที่ ๒๓ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ชุดงานสวนปรับปรุงภูมิทัศน์ วันจันทร์เก็บต้นไม้ เก็บโต๊ะ เก้าอี้พร้อมที่นั่งพระที่ชุมชนพลประชานุกูล พร้อมนำเข้ามาเตรียมสถานที่วันเทศบาล วันอังคาร ชุดงานสวนปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวนสาธารณะสระแก วันพุธถึงวันศุกร์เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย ในเรือนเพาะชำมีผู้ประจำ ๒ คน จะทำการปรับดินที่หมักไว้จำนวน ๕ ไร่ และตัดแต่งต้นไม้ใส่ปุ๋ย ส่วนคนงานประจำสวนสาธารณะทั้งหมดกำชับในเรื่องการเก็บขยะภายในสวนสาธารณะ ภายในสระน้ำห้องน้ำ เป็นประจำทุกวัน
- นายสุวัฒน์ ยวนสูงเนิน เจ้าพนักงานป้องกันฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันจันทร์ออกตรวจสอบท่อธารประปาถนนพลรัตน์ วันอังคารจัดระเบียบงานจราจรและร่วมกิจกรรมวันเทศบาล วันพุธจัดระเบียบจราจรตลาดนัดคลองถม วันพฤหัสบดีฝึกซ้อมแผนเผชิญเพลิง วันศุกร์ออกตรวจสอบท่อธารประปาถนนเสริมสวย
- จ.อ.เสกวุฒิ คำแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานรักษาความสะอาด วันที่ ๒๓ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ หน่วยเก็บขนกิ่งไม้มี ๒ ชุด วันจันทร์



ได้แบ่งให้เก็บกิ่งไม้ตามเส้นทางที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จทั้งหมด วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ภารกิจหลักให้เก็บขนกิ่งไม้ทั้ง ๒ คับ และภาคบ่ายร่วมกับงานป้องกัน ล้างถนนบริเวณสถานีขนส่ง วันที่ ๒๕ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ให้เก็บขนกิ่งไม้ ตามปกติและตามเส้นทางตัดกิ่งไม้ที่ลำออกแนวถนน หน่วยเก็บขนขยะวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ให้เก็บขนมูลฝอยตามปกติและวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ร่วมปฏิบัติงานล้างบริเวณสถานีขนส่ง มีรถเบอร์ ๓,๙,๑๐ หน่วยกวาดถนน ให้ปฏิบัติงานตามปกติตามเขตรับผิดชอบที่ได้ทำตามบันทึกข้อตกลง รวมถึงให้มีการ ดายหญ้าบริเวณฟุตปาธและตามแนวร่องระบายน้ำ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ เก็บขยะบริเวณตลาดนัด หน้าโรงไฟฟ้าเก่า อีกชุดร่วมล้างถนนสถานีขนส่งฯ ด้วย รถบรรทุกน้ำโรงปุ๋ยให้ออกล้างสถานีขนส่งร่วมกับงานป้องกันฯ ในภาคบ่าย วันที่ ๒๕ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ฉีดล้างท่อระบายน้ำพร้อมใส่ EM ตามแนวเส้นทางที่ กำหนดไว้มีถนนเส้นหลักคือถนนเมืองพล รวมทั้ง ๑๔ ชุมชน

- พ.จ.อ.สายชัน พันธุ์ดงยาง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาชุดเฉพาะกิจ ๘ ได้ดำเนินงานเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโครงไม้ เก่าตรงข้ามโรงพยาบาลพล และป้ายที่ติดกับป้ายท่าน ส.ส. ได้ดำเนินการเอาป้ายออก ทั้งหมด และให้เทศบาลวางระบายน้ำในตลาดสด ขณะเทได้จำนวน ๑๐ ฝา และการล้าง ตลาดสดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงค่ำวันพุธได้ทำการล้างตลาดสด ปัญหาขยะที่ เกิดขึ้นจำนวนมากและผู้ค้าให้ความร่วมมือน้อย ส่วนในการล้างในช่วงกลางวันเมื่อวัน เสาร์ที่ผ่านมาล้างตลาดสดอาคาร ๕ ขยะในร่องระบายน้ำจำนวนมากและผู้ค้าไม่ ให้ความร่วมมือ มีเศษผัก ผลไม้ ถุงพลาสติก ขวดน้ำ ฌ ปัจจุบันมีแนวทางแก้ไขได้ทำฝา บ่อวางระบายน้ำปิดรางเดิม เนื่องจากตะแกรงเหล็กเสื่อมสภาพ สัปดาห์นี้หน่วยเฉพาะ กิจ วันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เทฝาบ่อพักวางระบายน้ำในตลาดสด วันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ร่วมกับรถกระเช้ากองช่างตัดต้นสนริมรั้วสนามเทนนิส ชุด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมทำความสะอาดที่สวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย และทำความสะอาด งานทำบุญเบิกบ้านที่สถานีตำรวจพล และถนนข้างอัยการ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ วันเทศบาล ให้ทำความสะอาดและพัฒนารอบบริเวณอาคาร สำนักงานเทศบาล (หลังเก่า) วันที่ ๒๕ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เข้าทำความสะอาด ชอยชุมชนทุ่งรวงทอง และชุมชนหนองแวง ๑ - ๔ ด้วย ในส่วนคนงานกวาดตลาดสด ได้แบ่งเป็น ๒ ชุด มี ๑ รายที่ทำงานดีทั้ง ๒ กะ แต่มีบางรายบางกะทำช่วงเดียว และได้มีหนังสือเข้ามาร้องเรียนจากผู้ค้า ทางหัวหน้างานได้ดำเนินการตักเตือน ปัญหาคือ ไม่ทำตามคำตักเตือน

- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล ผูกผู้รับผิดชอบให้นำรายที่ไม่ทำมาพูดคุยด้วย สิ่งที่ต้องทำคือ ภาคสนามของกองสาธารณสุขฯ ค่อนข้างชัดเจน แต่คงเหลือแต่กองอื่น ที่ยังไม่ได้ทำ การวัดผลงานระดับบุคคล ผอ.กองจะดูก็ได้หรือจะมาให้ปลัดฯ ดูด้วยก็ได้ เพราะผู้ที่ควบคุมคือท่านรองปลัดฯ ฌนอม แต่ถ้าเสนอมาให้ปลัดฯ ดูด้วยก็ได้ และ ภาคสนามก็เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลฯ ส่วนข้างในจะสามารถเปลี่ยนได้ง่ายและทำ ได้ตลอด

- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล สอบถามป้ายบอกชื่อชุมชน ชื่อชอย ดำเนินการ ถึงไหนอย่างไรแล้ว ตามที่รับปากว่าจะเสร็จภายในเดือนเมษายน นี้

- นางสาวจิราณี ธรรมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากดำเนินการเสร็จก่อนให้

รายงานก่อนได้ และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการซ่อมแซมสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
ดำเนินการถึงไหน อย่างไร

- นายประธาน อเนกเวียง หัวหน้าฝ่ายการโยธา แจ้งต่อที่ประชุมว่า สถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นหลุมขนาดใหญ่พอสมควร อยู่ในสัญญาจ้างและประชาชนก็เดือดร้อนจริง ท่านปลัดฯ จึงได้ให้คำแนะนำโดยให้แก้ปัญหาเพื่อทุเลาความเดือดร้อนก่อน และในวันเสาร์ที่ผ่านมาจึงได้นำคนงานซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย และทำความสะอาดแล้ว
- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล ผ่ากกองคลังให้แจ้งผู้รับจ้างว่า ยืนยันการซ่อมจริงที่เทศบาลฯ ไปซ่อมถนน เพราะแก้ปัญหาที่ประชาชนจะเดินขบวน เราต้องแก้ไข แต่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้รับจ้างไม่ต้องแก้ไข และแจ้งให้เทศบาลฯ ทราบด้วยว่าจะดำเนินการซ่อมแซมวันไหน ให้แจ้งปลัดฯ ให้ทราบด้วย เราจะได้ให้ช่างไปคุม ไปดู ให้เรียบร้อย
- นายปรีชา มาชะเซ็นต์ หัวหน้าสำนักปลัด แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันศุกร์ที่ผ่านมาได้ปรึกษากับผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เนื่องจากทุกครั้งที่ทำการล้างถนน ชาวบ้านไม่ค่อยปลื้ม เพราะมีน้ำขัง รถติด ทำให้มีปัญหาตามมาหลายอย่าง จึงปรึกษาวางจะย้ายสถานที่ในการทำกิจกรรมวันพรุ่งนี้ แต่ยังไม่ทราบสถานที่ที่ได้ให้กองสาธารณสุขเป็นผู้กำหนด และงานป้องกันฯ จะออกร่วมด้วย
- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล สอบถามเจ้าหน้าที่สถานีขนส่งว่า ในการทำความสะอาดไม่จำเป็นต้องเป็นวิธีล้าง แต่เป็นการทำความสะอาดไม่ให้มีเศษหิน ดิน
- จ.อ.ณรงค์ชัย สละ เจ้าพนักงานป้องกันฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการทำซ่อมแซมถนนวันเสาร์ที่ผ่านมาของคนงานกองช่าง เมื่อเช้าได้รับคำชมจากผู้ใช้บริการสถานีขนส่งอย่างดี แต่ปัญหาถ้าไม่ล้างเป็นฝุ่นแต่ถ้าล้างจะเป็นเลนรอบสถานีขนส่งฯ ปัญหาที่เกิดจากถนนชำรุด เพราะเวลารถเข้าน้ำจะเซาะ ถ้าล้างจริงๆ ท่อน้ำจะระบายไม่ทันเกิดจากสาเหตุในการสร้างครั้งแรก ทั้งผู้ออกแบบก็ไม่ทราบว่าตรงกลางสถานีขนส่งฯ มีบล็อกคอนเวียร์อยู่ตรงกลางทั้ง ๒ ฝั่ง หัวและท้าย เพราะถ้าน้ำไปมากจะทำให้มีน้ำขัง จึงเป็นปัญหาตามมารอบบริเวณสถานีขนส่ง
- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล สอบถามว่าคนงานสถานีขนส่งฯ ทำความสะอาดดีหรือไม่ และให้กวาดทำความสะอาดเศษหินที่จะกระเด็นใส่กระจกของประชาชนเกิดความเสียหายด้วย
- จ.อ.ณรงค์ชัย สละ เจ้าพนักงานป้องกันฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทำความสะอาดดี รวมถึงการทำความสะอาดของกองสาธารณสุข ในวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วย และรอบสถานีขนส่งฯ คนงานทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน
- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล ผ่ากให้หาจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บอกถึงความไม่สะดวกที่จะมีการซ่อมแซมถนน ดัดบริเวณทางเข้าสถานีขนส่งให้เขาเห็นว่าเทศบาลฯ ใส่ใจและกำลังดำเนินการอยู่ และยังมีจุดที่ชำรุดที่ต้องไปซ่อมนอกเหนือบริเวณสถานีขนส่งฯ ส่งอีกหรือไม่
- นายภาณุวัฒน์ ประจตุทนะเน รรท.ผอ.กองช่าง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตัวพื้นที่แตกชำรุดเป็นรอยต่อระหว่างของเก่ากับของใหม่ มีบางส่วนหากเป็นจุดต่อเนื่องกองช่างมีแผนว่าจะไปดำเนินการซ่อมแซม แต่ก็ไม่มีผลกระทบถึงกับว่ารถวิ่งไม่ได้
- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล ผ่ากกองคลังแจ้งผู้รับจ้างให้มาซ่อมแซมถนนในจุดใดบ้างที่ต้องรับผิดชอบ และให้กองช่างไปควบคุมและดูแลการซ่อมแซมด้วย เพราะท่านนายกฯ ขยายเวลาให้ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หาเลยวันที่กำหนดก็ต้องยึดเงินประกันสัญญาเพื่อสอบถามหาผู้รับจ้างรายใหม่มาทำ

- นายสุธีระ กุลนอก ผู้อำนวยการกองการศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๕ กองการศึกษาและโรงเรียนได้จัดทำขึ้นเพื่อการทำงานในแต่ละเดือนว่าทางกองต้องทำอะไรบ้าง โรงเรียนต้องทำอะไรบ้าง รายงานเพื่อทราบ
- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล ผากผู้รับผิดชอบสถานีขนส่งฯ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอภัยในความไม่สะดวก หรือถนนกำลังทำการซ่อมแซมปรับปรุง โดยบอกให้ผู้โดยสารและผู้ขับรถจะได้ทราบด้วย และแจ้งทุกกองว่าการจัดระเบียบวาระส่งเข้าที่ประชุมยังใช้อยู่เหมือนเดิม ให้แจ้งส่งได้ไม่เกินวันพุธ ถ้ามีเรื่องให้เข้าหรือส่งการไว้ในหนังสือว่าให้นำเข้าที่ประชุม ที่เราคิดว่าควรได้มาพูดคุยกันก็ให้ส่งให้สำนักปลัดฯ เพื่อจะได้จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมด้วย

#### ระเบียบวาระที่ ๔

#### เรื่อง มอนนโยบายของคณะผู้บริหาร

- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอมอนนโยบาย ดังนี้
- เรื่อง ความสะอาดชุมชนสีเขียว เคยได้คุยเรื่องนี้ว่าจะทำชุมชนให้เป็นสีเขียว ก็จะให้นโยบายกับกองช่างและกองสาธารณสุขฯ ทำอย่างไรที่จะให้บ้านเมืองสะอาดและเป็นสีเขียว อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนแรก คือที่หอนาฬิกา ถ้าไม่มีอะไรไปประดับหน้าเทศบาล ก็มีแต่ไฟประดับอย่างเดียว ควรจะทำให้สวยหรือไม่ เพราะใครก็เข้ามาจุดนั้นและแยกตามจุดต่างๆ เพราะเป็นศูนย์กลาง ควรทำอะไรและเวลาทำความสะอาดสวนสาธารณะบึงละเลิงห้วย ทำอย่างไรให้สะอาดจริงๆ เพราะดินที่พอกออกตรงตัวหนองจะเอาออกอย่างเวลาน้ำขังก็จะพัดดินไปในส่วนที่มันทรุด และเป็นดินเป็นหญ้าในส่วนนั้น ทำให้เป็นสวนสาธารณะที่น่าเข้าไป สวนอื่นๆ ยังไม่เท่ากับบึงละเลิงห้วยสกปรกจริงๆ คนไปใช้บริการมาก ทำอย่างไรถึงจะดี แต่ทำไปจนกว่าจะดี แต่ไม่ได้ให้ที่สวนอื่นๆ และบูรณาการระหว่างกองช่างกับกองสาธารณสุขฯ รวมถึงทำด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้ประชาชนใช้บริการและจะเห็นจึงมีนโยบายที่จะทำให้ภาคสนามเห็นก่อน ให้ได้ ให้จริง มีความเห็นหรือไม่ทำไม่ได้ได้อย่างไร
- นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน รรท.ผอ.กองช่าง แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริเวณหอนาฬิกาก็เห็นด้วย แต่ก่อนมีต้นไม้ก็พอดูได้อยู่ การพัฒนาที่เอาต้นไม้ออกทั้งหมดแบบประดับไฟเหมือนลักษณะเมืองสไตล์โมเดิร์น แต่เมืองสีเขียวเน้นเอกลักษณ์ แต่ตามความเป็นจริงแล้วหอนาฬิกาการออกแบบทรงอนุรักษ์ไทย ในจุดนี้จะกลับไปออกไปใหม่และประดับบางส่วนให้เป็นสีเขียวขึ้นมามีส่วนมีสวนของต้นไม้เข้ามาในส่วนของสวนสาธารณะบึงละเลิงห้วย ตัวหนองที่เป็นบล็อกรั่วใหม่ที่มีน้ำขังเนื่องจากว่าเป็นงานที่เราทำที่หลัง คือไปรื้อบล็อกตัวหนองจากส่วนที่ศาลมาสร้างเรานำตัวนั้นไปทับตรงดิน และจะได้หาวิธีแก้ปัญหาอีกครั้ง ส่วนการทำความสะอาดไม่หายไปเนื่องจากบล็อกรั่วตัวหนองไม่มีระบบระบายน้ำ พอเวลาฝนตกน้ำขังอาจมีการแก้ปัญหาโดยให้มีร่องระบายน้ำและอาจยกระดับขึ้น แต่ต้องใช้เวลาพอสมควรและจะได้เสนอแผนให้
- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล แจ้งกองช่างขอทราบกำหนดเวลาในการแล้วเสร็จการทำงาน
- นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน รรท.ผอ.กองช่าง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายใน ๑ เดือนจะดูปัญหาเรื่องน้ำขัง เศษหญ้าที่ขึ้นแซมบล็อกรั่วตัวหนองคงแก้ปัญหาโดยการให้คนลงไปกำจัด แต่ตัวที่เป็นแอ่งผิวน้ำใหญ่จะทำการรื้อขึ้นมาและทำการปรับดินใหม่

- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล สอบถามว่างานที่แล้วเสร็จตัดหญ้ากับปรับดิน พื้นตัวนอนของสวนสาธารณะบึงละเลิงหวายใช้เวลาเท่าไร
- นายภาณุวัฒน์ ประจตุหะเน รรท.ผอ.กองช่าง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ใช้เวลา ๑ อาทิตย์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล สอบถามจุดที่หอนาฬิกาจะดำเนินการเมื่อไหร่
- นายภาณุวัฒน์ ประจตุหะเน รรท.ผอ.กองช่าง แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะทำแผน ดำเนินงานให้ทราบอีกครั้ง แต่จะเร่งที่สวนสาธารณะบึงละเลิงหวายก่อน ส่วนหอนาฬิกาเป็น ๒ สัปดาห์ถัดไปจะเห็นเป็นรูปธรรม
- นายประสาน อเนกเวียง หัวหน้าฝ่ายการโยธา เสนอต่อที่ประชุมว่า เมื่อก่อนที่หอนาฬิกาเคยมีต้นหมาก ต้นปาล์ม มากแต่มีคนนำไปนั่งกินดื่ม มั่วสุมจึงต้องเอาออก เพราะทำให้ประชาชนในบริเวณนั้นเดือดร้อน และได้ถอนไปปลูกที่โรงเรียน บ้างบางส่วน
- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เราจะไม่พูดถึงอดีต เราจะพูดถึงอนาคตว่าเราจะทำอะไรให้ดี ผากให้ผู้รับผิดชอบตัดสินใจว่าจะนำต้นไม้อะไรมาลง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่นายประสาน อเนกเวียง หัวหน้าฝ่ายการโยธา พูด ไม่ต้องเอาต้นไม้ที่สูงแต่ทำให้ดูดี เขียวสวยงาม ดอกไม้อะไรที่ไม่ต้องลงทุนนำไปชำที่สวนสาธารณะบึงละเลิงหวายได้ ที่ออกสีสนทนแดดทนฝน ทำอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปลัดฯ หวังว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตามที่ได้รับปาก ผากกองสาธารณสุขฯ จัดคนไปช่วยกองช่างด้วย ปลัดฯ มอบนโยบายรอบที่แล้ว ๒ ข้อ รอบนี้ ๑ ข้อ เป็น ๓ ข้อ กองอื่นมีนโยบาย ๒ ข้อ แต่กองช่างกับกองสาธารณสุขฯ เป็น ๓ ข้อ

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

- นางสาวสุรรัตน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ ศึกษาพิเศษที่เชี่ยวชาญ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เรื่อง เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ดำเนินการอบรมพัฒนาการเรียนการสอน ในระยะที่ ๑,๒ ได้ดำเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เงินยังไม่ได้เบิกจ่ายให้ และมีการดำเนินงาน ระยะที่ ๓ วันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งท่านปลัดฯ จะไม่อยู่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งอาจารย์ลัดดา ศิลาน้อย เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้โทรมาประสานว่าขอให้เงินออกก่อนระยะที่ ๓ คือวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ อยากฝากทางกองคลังกับท่านปลัดฯ เพราะรอบที่แล้วว่าถ้าเป็นเงินอุดหนุนไม่ต้องรออะไร กันเงินไว้แล้ว แต่รอบนี้ทำไม่ต้องให้กองคลังตรวจสอบ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งหนังสือมาหลายครั้ง เกรงว่าจะไม่ทัน จึงกราบเรียนว่าให้ดำเนินการให้รวดเร็วด้วย เพราะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเร่งรัดมา
- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล อธิบายต่อที่ประชุมว่า ปีที่ ๓ แล้ว เวลาเสนอเสนอผ่านห้องคลังจะได้ไม่ต้องกลับไปห้องคลังอย่างที่ปลัดฯ เสนอกลับลงไปให้ตรวจสอบ การจะอุดหนุนเงินใครต้องมีเงิน ที่ให้ตรวจสอบถ้าเขียนมาในนั้นปลัดฯ จะอนุมัติให้ทันที ในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เพราะถ้าปลัดฯ อยู่จะส่งกลับไปให้กองคลัง ให้ตรวจสอบสถานการณ์คลัง ในการจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนจ่ายได้เฉพาะรายได้ใช้เงินสะสมก็ไม่ได้ เพราะทุกวันนี้เงินเราไม่เข้า ต้องไปขอใช้เงินสะสม เราขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบใช้ไม่ได้ ๓ เดือนแรก แต่ในกรณีเงินอุดหนุนใช้เงินสะสมไม่ได้เลย ไม่ว่ากรณีไหน เพราะมีหนังสือสั่งการเฉพาะ เป็นความรู้ของกองจะต้องศึกษาระเบียบกฎหมาย และวันที่ปลัดฯ ไม่อยู่จะอย่างไร

ให้รวดเร็ว คนที่จะเบิกเป็นกอง ห้องคลังต้องไปตรวจสอบให้เร็ว รับทราบแล้วว่า ปลัดฯ ไม่อยู่ ทำอย่างไรเงินอุดหนุนจะเร็วเพราะผ่านให้หมดแล้ว ทุกเรื่องระยะที่ ๑, ๒ มากี่รอบก็ตาม ถ้าทุกกองเสนอตามระเบียบกฎหมายก็จะเร็ว แต่จะต้องมาถึง ปลัดฯ เพราะปฏิบัติหน้าที่นายกฯ แต่ก่อนไม่ได้ผ่านปลัดฯ ไปที่รองปลัดฯ อุทิศ และผ่านไปยังท่านนายกฯ ครั้งนี้ที่มาถึงปลัดฯ และปลัดฯ สั่งในฐานะนายกฯ เพราะทุกคนไม่ได้เสนอผ่านกองคลัง เข้าใจด้วยเงินอุดหนุนไม่ว่าจะตั้งอยู่กองไหน ใช้เงินสะสมไม่ได้ เมื่อต้องการตรวจสอบว่าเรามีเงินรายได้ที่จะจ่ายหรือไม่แต่ห้อง คลังเสนอมาแล้วว่ามี หากมีนายกฯ ก็สามารถอนุมัติได้ทันที เป็นเพราะปลัดฯ รู้ ระเบียบ อนุมัติไปเลยไม่รู้เรื่องไม่ได้เข้าห้องคลัง จะเข้าห้องคลังตอนเบิกจ่ายถึงรู้ว่า ไม่มีเงิน ที่ผ่านมาเข้าใจหรือไม่ ถ้าผ่านปลัดฯ จะรู้ว่าไม่มีเงินหรือไม่มี เพราะถ้าจ่าย เป็นเงินสะสมถ้าไม่มี จะมีความผิดทันที เข้าใจตามนี้ด้วย เพราะต้องจ่ายตาม ระเบียบ ไม่ได้จ่ายตามคิดอยากจ่าย แต่ของกองการศึกษารายงานมาแล้วว่ามีเงิน กันไว้ให้แล้วเป็นจ่ายจากรายได้ก็ทำเรื่องมาเบิกจ่ายและหน้าที่จะถึงแล้วเพราะผ่าน แค่ปลัดฯ ไม่มีไปทางไหนก็รีบทำบันทึกขอเบิกจ่ายมาทั้ง ๓ ระยะที่ ๑ และไปสรุปมาว่าระยะที่ ๑, ๒ เป็นเงินเท่าไรทำอะไรบ้าง ที่ปลัดฯอนุมัติมาทำฎีกาและ เบิกได้เลย ทันเวลาด้วย และถ้าเรื่องใดตัวหนังสือให้ต้องตามมาเดิมนามาตามเอา ไป

- นางสาวสุรรัตน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เสนอว่า เมื่อคราวที่แล้ว ท่านปลัดฯ เคยเรียกไปพูดว่าเงินอุดหนุนกันไว้ให้แล้ว ทำฎีกามาเบิกได้เลย ตั้งแต่ปีที่แล้วที่เบิกให้คณะศึกษาศาสตร์ ไม่ได้บอกว่าถ้าเป็นเงินอุดหนุนก็ต้องดูจากว่า เทศบาลฯ มีรายได้หรือเปล่า ท่านปลัดฯ บอกว่าเงินอุดหนุนเบิกได้เลยไม่ต้องรออะไรอีก
- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล อธิบายต่อที่ประชุมว่า เวลาพูดเวลาเสนอ หนังสือ ต้องมีหลักฐานไว้ตรวจสอบ ๑๐ ปีที่แล้วให้ทำได้เพราะมีเงิน แต่ปีนี้ขอเงินอุดหนุนใหม่ต้องดูเงินของแต่ละปี ถ้าไม่มีเงินในกระเป๋าเราก็อุดหนุนใครไม่ได้ และไม่ต้องรอสั่ง เพราะคราวที่แล้วให้นโยบายว่าไม่ต้องรอให้สั่งแล้วค่อยทำ ตัวนี้ ก็ไม่ต้องรอปลัดฯ สั่ง ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการได้เลย เพราะที่ทำผ่านมาปลัดฯ ไม่รู้ เพราะปลัดฯ ไม่ได้ผ่าน แต่ขณะนี้ปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ปลัดฯ จึงเห็นหนังสือฉบับนี้ เป็นฎีกาก็ไม่ได้ผ่านปลัดฯ เพราะผ่านรองปลัดฯ อุทิศ ที่เป็นรองปลัดฯ รับผิดชอบในฐานะปลัดฯ ที่ให้เบิกได้ปีที่แล้ว คือมีเงินจึงเบิกได้เลย แต่ผ่านให้ผ่านตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายเหมือนเดิม ให้เข้าใจตรงกันทุกกองด้วย
- นายวสันต์ บุญหล้า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข สอบถามวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ อาหารที่เตรียมให้ยกขึ้นมามีทั้งหมดหรือให้แบ่งขึ้นมาเฉพาะถวายพระสงฆ์ และพระสงฆ์จำนวนกี่รูป
- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป อาหารแบ่งเป็นพระสงฆ์และพนักงานที่จัดเตรียมอาหารบนชั้น ๓ รวมชุมชนด้วย อีกส่วนแบ่งไว้ด้านล่างเพื่อไว้รับประทานร่วมกันกับชุมชนและคนงานบางส่วนด้วย
- นายสุธีระ กุลนอก ผู้อำนวยการกองการศึกษา เสนอต่อที่ประชุมว่าในการรับประทานอาหารทุกกองเห็นควรร่วมรับประทานอาหารร่วมกันหลังถวายภัตตาหารเพล
- นางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ผู้อำนวยการกองไปประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบด้วยให้กินร่วมกันที่เดินที่จัดไว้ เพื่อจะ

ได้มีเวลาปรองดองกันด้วย อีกส่วนที่อยู่ด้านบนเพราะมีพระสงฆ์จึงต้องรับประทาน  
ด้านบน

- นายถนอม สร้อยแก้ว รองปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัญหาเรื่องระบายน้ำ  
ได้พูดคุยกันหลายรอบแต่อย่างใดยังไม่มีความคิดเห็นที่ด้านหน้าอัยการและช่าง  
สถานีตำรวจภูธรพล ที่น้ำขังและได้พูดคุยกับกองช่างและกองสาธารณสุขฯ แล้วว่า  
เราจะขุดต่อจากร่องระบายน้ำเดิมเทศบาลฯ ไปสู่บึงละเลิงหวาย แต่ยังไม่มีการ  
ประสานงาน จึงอยากนำเรียนที่ประชุมให้ทั้ง ๒ ฝ่ายทำตัวนี้เป็นรูปธรรมก่อนหน้า  
ฝนที่จะมา เพราะตัวนี้เป็นปัญหาหลักพอสมควร
- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ยินว่าเขาไม่ยากให้น้ำ  
ที่ท่อเทศบาลฯ ไปลงที่บึงละเลิงหวายจริงหรือไม่
- นายภาณุวัฒน์ ประจตุหะเน รองผอ.กองช่าง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่ครั้งแรก  
ที่ทำท่อระบายน้ำลงบึงละเลิงหวาย โดยหลักการของชลประทานไม่ยากให้  
เทศบาลฯ ปล่อน้ำลงไป แต่เราเคยเสนอปัญหาว่าเมื่อฝนตกน้ำมากจึงขุดตาม  
ความเป็นจริงเป็นคนที่มีความชำนาญ คือหัวหน้าการประปาฯ คนเดิมไม่ยอม แต่  
ปัจจุบันเป็นคนใหม่และได้ไปพูดคุยแล้วเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเขาก็อนุญาต  
แม้กระทั่งท่อระบายน้ำที่มาจากชุมชนหลังอัยการมีท่อน้ำป่าอยู่ ๑ ตัว ซึ่งจะทะลุ  
ถนนทิ้งลงไปที่ยังละเลิงหวาย เราทำการต่อเชื่อมท่อน้ำลงไปได้เหมือนกัน เพราะ  
ได้ให้เหตุผลว่าเป็นน้ำป่า ซึ่งไม่ใช่ น้ำทิ้งของชุมชน
- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล สอบถามว่าและมีแผนจะดำเนินการอย่างไร
- นายภาณุวัฒน์ ประจตุหะเน รองผอ.กองช่าง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้พูดคุยกับ  
ท่านรองปลัดฯ ถนอม สร้อยแก้ว และนายบรรยงค์ ไทยทอง หัวหน้าฝ่ายบริการ  
สาธารณสุขฯ แล้ว ต้องใช้รถตักไปเปิดขุดเป็นร่องเพื่อเชื่อมกับร่องเดิมที่ขุดเปิด  
เป็นร่องกว้างไว้จุดที่จอดรถของตำรวจ
- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล ขอทราบวันที่จะเข้าดำเนินการ เพื่อปลัดฯ  
จะได้ไปดู และมีงบประมาณหรือไม่ จะต้องใช้ท่อจำนวนเท่าไร
- นายภาณุวัฒน์ ประจตุหะเน รองผอ.กองช่าง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ใช้ท่อ  
จำนวน ๔ ท่อ ราคาประมาณ ๑ พันกว่าบาท
- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล ชี้แจงว่าถ้าได้ตั้งงบประมาณแล้วก็ให้ทำเรื่อง  
เสนอมาได้
- นายภาณุวัฒน์ ประจตุหะเน รองผอ.กองช่าง แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังได้พูดคุย  
กับผู้รับผิดชอบการประปาฯ เรื่องการวางท่อเมนขนาดใหญ่ขวางท่อระบายน้ำ  
เทศบาลฯ หน้ากองกำกับการตำรวจภูธรพล เขาได้รับปากว่าจะนำเสนอเรื่อง  
ดังกล่าว สู่หน่วยงานประปาฯ ที่สูงกว่าอำเภอบ้านไผ่และมาทำการขอแก้หลบ  
แนวท่อเมนประปาหลบกับท่อประปา เทศบาลฯ และจะทำหนังสือขอความ  
อนุเคราะห์เข้าไปอีกรอบ
- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล แจ้งกองช่างว่าให้ทำเป็นหนังสือเพื่อแจ้งให้  
เขารู้ว่าต้องเอาท่อที่ขวางออกไป ให้ทำเป็นหนังสือขอความร่วมมือ และฝากท่าน  
รองปลัดฯ ถนอม สร้อยแก้ว ไปตามด้วยและก็รายงานให้ปลัดทราบด้วย ในครั้ง  
หน้าจะประชุมวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
- นายสันต์ บุญหล้า ผอ.กองสาธารณสุขฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการ  
พูดคุยในที่ประชุมว่าการกิจแบบนี้ควรเป็นของใคร ในเมื่อมีคณะกรรมการทบทวน

ปรับปรุงบทบาทภารกิจของเทศบาลอยู่แล้ว จึงอยากขอเสนอพิจารณากำหนดภารกิจชัดเจนกองช่างกับกองสาธารณสุข ที่เกี่ยวกับถนน พุดป่าธ ว่าจุดไหนควรเป็นของใคร เพราะที่ผ่านมาเช่น พุดป่าธแตกเป็นหลุม เป็นร่อง คนจะคิดว่า เป็นของสาธารณสุข ไปแก้ไข ซึ่งตัวนี้ยอมรับว่าทำได้แต่ไม่เนียน คือขาดความละเอียดในทางช่าง เช่นฝาปูนน้ำแตกทางกองสาธารณสุข รับผิดชอบ แต่ถ้าแตกใหญ่หรือพุดป่าธแตก ถ้าใหญ่เกี่ยวข้องกับระดับโครงสร้าง เพื่อให้ชัดเจน ๑ ปีมีการทบทวนเรื่องใดเรื่องหนึ่งบทบาทภารกิจ จึงอยากเสนอ และอีกอย่างที่คุณกันหลังสถานีตำรวจภูธร หากดำเนินการจริงสาธารณสุข ทำเองไม่ได้ เพราะการวางท่อต้องมีระดับน้ำ ต้องร่วมกันทำถ้าเป็นไปได้จะเปิดเรื่องเพื่อพิจารณาภารกิจ แต่การทำงานก็ทำด้วยความร่วมมือเหมือนเดิม

- นางจุไรรัตน์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการปรับปรุงภารกิจอยู่กับฝ่ายอำนวยการ แต่ให้กองเสนอเรื่องมา และที่พูดว่าเป็นของกองใดคือต้องการให้เห็นเจ้าภาพ และการเบิกจ่ายสิ่งของหรือวัสดุ ไม่ได้หมายถึงว่ากองสาธารณสุข ต้องทำฝ่ายเดียวให้รู้ว่าต้องไปประสานงานขอความร่วมมือจากกองช่างหรือกองอื่น ต้องรู้ใครเป็นเจ้าภาพเพราะงบประมาณจะตามมา ถ้าเราไม่สามารถทำได้เองก็ต้องขอความอนุเคราะห์กองช่าง ให้ส่งคนหรือคำนวณประมาณการมา ต้องแยกให้ออกระหว่างความรับผิดชอบฐานะเจ้าภาพกับการปฏิบัติงานคือหน่วยงานหลักเมื่อเห็นแล้วให้รู้ว่าเป็นงานของตน ไม่ใช่ให้สาธารณสุข ทำเอง เพราะในเรื่องวิชาชีพก็ต้องเป็นกองช่าง ค่าใช้จ่ายก็ต้องให้กองช่างคำนวณให้ แต่ให้รู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพในภารกิจนั้นๆ ให้ไปประสานและร่วมมือกันทำ

เลิกประชุม ๑๒.๑๕ น.

(ลงชื่อ)

(นางเจิมจิต เพชรทอง)  
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทิรา ศิลาธรรม)  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายถนอม สร้อยแก้ว)  
รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล

ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม

น.ส.พรทิพย์ ศักดิ์กุลพิทักษ์ พิมพ์/ทาน